

เหตุการณ์สำคัญ

- ประธาน Fed แต่ละสาขามีความคิดเห็นที่แตกต่างในการปรับขึ้นดอกเบี้ย Fed Fund Rate เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงิน
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราว่างงานลดลง เป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ธนาคารกลางญี่ปุ่นลดปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวอายุ 10-25 ปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 0.02%
- อัตราเงินเฟ้อของจีนค่อนข้างทรงตัว แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากรัฐบาลการคำนวณที่ต่ำในปีก่อน
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท สำหรับมาตรการผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 เพื่อสนับสนุนการบริโภคในประเทศ
- วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 จะมีการรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของจีน ซึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Bloomberg ส่วนใหญ่คาดว่าจะขยายตัว 6.7% เป็นอัตราที่ชะลอลดลงจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 6.8% (yoy)

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ประธาน Fed แต่ละสาขาออกมาแสดงท่าทีต่อการปรับนโยบายการเงินที่แตกต่างกัน ดังนี้
 - นาย Raphael Bostic ประธาน Fed สาขา Atlanta (ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง) แสดงความคิดเห็นว่า Fed **ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย 3-4 ครั้งต่อปี** เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและค่าจ้างแรงงานยังไม่เพิ่มขึ้น
 - นาย Eric Rosenger ประธาน Fed สาขา Boston (ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง) เห็นว่าควรเปลี่ยนเป้าหมายกรอบเงินเฟ้อที่ 1.5-3.0% เป็น 2.0% (yoy)
 - นาย Robert Kaplan ประธาน Fed สาขา Dallas (ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง) สนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2561 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่อาจเร่งตัวมากเกินไป
 - นาย Charles Evans ประธาน Fed สาขา Chicago (ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง) กล่าวว่า **ไม่ควรขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึงกลางปี** เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีความเพิ่มขึ้น
- นาย Robert Mueller อัยการพิเศษที่ทำหน้าที่อิสระในการสอบสวนการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2559 ของประเทศรัสเซีย จะเข้าสัมภาษณ์ประธานาธิบดี Donald Trump ประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประธานาธิบดี Donald Trump หากมีหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งอาจนำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีในสภาได้

เอเชีย

ญี่ปุ่น

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ลดปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวในช่วงอายุระหว่าง 10-25 ปี ลงจาก 2 แสนล้านเยน เป็น 1.9 แสนล้านเยน แสดงให้เห็นว่า BOJ ได้เริ่มลดปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตรลงตั้งแต่ใช้มาตรการ Yield Curve Control ในเดือน กันยายน 2559 จากประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.02% เป็น 0.08%

จีน

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ธันวาคม 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% (yoy) ใกล้เคียงกับ 1.7% (yoy) ในเดือน พฤศจิกายน 2560 ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน ธันวาคม 2560 ชะลอลดลงเป็น 4.9% (yoy) จาก 5.8% (yoy) ในเดือนก่อนหน้า ทั้งจากปัจจัยเรื่องฐานการคำนวณต่ำในช่วงไตรมาสแรกในปี 2560 อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสแรกปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้
- ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศยกเลิกการใช้ตัวแปร Counter-cyclical adjustment ในสูตรคำนวณค่ากลางอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนระหว่างวัน (Yuan daily fixing) เพื่อปล่อยให้ค่าเงินหยวนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามผลักดันให้เงินหยวนมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น

ยุโรป

- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือน ธันวาคม 2560 ปรับตัวขึ้น +1.4 จุด เป็น 116.0 จุด เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 7 เดือน ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2543 สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Composite PMI) ที่ทำระดับสูงในเดือน ธันวาคม 2560 ที่ระดับ 58.1 จุด โดยความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจจะขยายการลงทุนในระยะต่อไป
- อัตราการว่างงานเดือน พฤศจิกายน 2560 ลดลงเป็น 8.7% ของกำลังแรงงานรวม นับว่าเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 โดยตลาดแรงงานที่ดีต่อเนื่องจะสนับสนุนการบริโภคในประเทศต่อไป

ไทย

- คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท สำหรับมาตรการผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 แบ่งเป็น 1) งบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาอาชีพและทักษะแรงงาน วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐ วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท และ 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.9 พันล้านบาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนกำลังซื้อในระยะสั้น และเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยในระยะยาวได้

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+0.97%	+3.22%	M-S50 M-MS HiDivPlus	Oveweight	SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,810.19 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.97% WoW โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโต 3.8-4.5% ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา คาดอยู่ที่ 3.9% จาก แรงขับเคลื่อนลงทุนรัฐและภาคเอกชน การท่องเที่ยว รวมถึง การส่งออกปี 2561 ประมาณการขยายตัว 3.5-6% ครม. ผ่านร่างกม. ช่วยเหลือคนจนผ่านการฝึกอาชีพ โดยจะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายใช้สอยในบัตรคนจนให้อีก 200 บาท / เดือน ทางหลวงเปิดเผยว่า กุมภาพันธ์นี้ เปิดประมูล 6 หมื่นล้านบาท เอกชนทำระบบจัดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง บางปะอิน-โคราช เก็บ 255 บาท และบางใหญ่กาญจนบุรี เก็บ 154 บาท สั่งศึกษา 2 เส้นทางใหม่ โคราชขอนแก่น และแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ปัจจัยในประเทศได้แก่ หุ้นกลุ่มธนาคารเริ่มประกาศงบฯ วันที่ 16 มกราคม - ประชุม ครม. คาดมีการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2562 แสดงถึงปริมาณการขาดดุลอย่างต่อเนื่อง วันที่ 17 มกราคม - กกร. ประชุมหาข้อสรุปการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและ ปัจจัยต่างประเทศได้แก่ จีนรายงานตัวเลขส่งออกนำเข้า
ตราสารต่างประเทศ	US (S&P500)	+1.57%	+4.21%	I-Develop MINCAI	Neutral	สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวขึ้นกันแต่เผชิญแรงเสียดทานประเด็นที่มีข่าวว่าจีนจะยกเลิกการถือพันธบัตรสหรัฐทำให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐผันผวนชั่วคราว ทว่าสามารถคลี่คลายในเวลาต่อมา และประเด็นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้น่าจะออกมาในเชิงบวก ทำให้ตลาดหุ้นทรงตัวโดยรวมทั่วโลกทั้งตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรป และหุ้นเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ข้อมูลเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้ Earning บริษัทจดทะเบียนสหรัฐที่จะทยอยประกาศ และมีตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ อาทิ จีนรายงาน GDP ไตรมาส 1 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและจะแถลงประชุมธนาคารกลาง NBS ทางด้านสหรัฐมีตัวเลขเศรษฐกิจประกอบด้วยใบอนุญาตก่อสร้างสหรัฐและยอดเริ่มสร้างบ้านสหรัฐ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรจะประกาศยอดค้าปลีกและตัวเลขเงินเฟ้อ ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวบวกด้วยปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ทั้งนี้ ด้านอุปสงค์มีปัจจัยหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ทั่วโลกกาล American eagle coin และ Lunar new year นอกจากนี้ที่รายงาน ECB หนุนให้ตลาดคาดว่า ECB จะลด QE และเยอรมันมีแนวโน้มบรรลุข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเป็นบวกต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตามก็ตีตลาดจับตาประชุม Fed ในเดือนมกราคม คาดว่าจะทรงดอกเบี้ยในครั้งนี้น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในประชุม Fed เดือนมีนาคม ราคาน้ำมันได้รับปัจจัยหนุนจากที่มีรายงานข่าวว่าเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่านถูกโจมตีและน้ำมันรั่วในทะเลจีนตะวันออกหลังจากที่เรือได้ปะทะกับเรือ CF Crystal สร้างความเสียหาย นอกนั้นมีปัจจัยหนุนจากความเห็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรัสเซียระบุว่าอุปทานน้ำมันโลกยังไม่ไปถึงจุดสมดุล ทั้งนี้ราคาน้ำมันมีโอกาสปะทะคงบวกภายใต้ความคาดหวังภาวะ balance ของตลาดน้ำมัน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นมาขึ้นเหนือ 60 เหรียญต่อบาร์เรลช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องจับตา 1) ความคืบหน้าสหรัฐ และอิหร่าน 2) การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ
	Europe (STOXX50)	+0.13%	+3.10%	I-GOLD	Neutral	
	Japan (NIKKEI)	-0.25%	+3.90%		Neutral	
	Emerging Market (MSCI EM)	+0.59%	+4.29%		Neutral	
	Gold	+1.36%	+2.77%		Slightly Overweight	
	Oil (WTI)	+4.65%	+6.42%	I-OIL	Slightly Overweight	

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.04%	+0.074%	I-SMART	Neutral	ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ พบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้น มาอยู่ที่ 2.55% ส่งผลต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ ในขณะที่หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงให้ผลตอบแทนบวก โดยสัปดาห์ที่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสะท้อนการเติบโต อาทิเช่น ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐขยายตัวในเดือนพฤศจิกายน ยกเว้นรายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ (headline inflation) เดือน ธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 2.1% และ core inflation อยู่ที่ 1.8% มากกว่าที่ตลาดคาด 1.7% แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐตั้งไว้ที่ 2.0% นอกจากนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ประจำเมืองแอตแลนตา ได้กล่าวว่าเฟดไม่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากถึง 3-4 ครั้งต่อหนึ่งปี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับเป้าหมาย พร้อมทั้งประเมินว่าผลของนโยบายการลดภาษีจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐ ขยายตัวโดยรวมที่ 2.2-2.5% ในปีนี้ สำหรับรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปเดือนธันวาคมยังคงส่งสัญญาณนโยบายการเงินผ่อนคลายที่น้อยลง รวมทั้ง ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ โดยเป็นการลดการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวภายใต้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และเงินออกมากล่าวถึงการชะลอการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ตลาดจับตามองสภาของเกรจะพิจารณาประเด็นพาดานหนี้สาธารณะก่อน 19 มกราคม สำหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างอิงเพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และลงทุนกระจายความเสี่ยงทั้งในตลาดสหรัฐ ยุโรป และตลาดเกิดใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
	JPMorgan Emerging Bond	-0.42%	+0.157%			
	iBoxx High Yield Index	-0.15%	+0.801%			
Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.21%	-0.243%				

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (12/01/2018 @ 2.47%)	-0.07% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.07% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา ตราสารหนี้ไทยคึกคัก Yield พันธบัตรรัฐบาลไทย ปรับตัวลดลง 1-7 bps ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติยังเป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนตลาด โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยสูงถึง 35,144 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี</p> <p>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของ Yield ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯประจำเดือน ธันวาคม ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ทำให้ตลาดคาดการณ์การคาดการณ์จำนวนครั้งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ลง กลางสัปดาห์มีการประชุมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐบาลรุ่น Benchmark 5 ปี ที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างหนาแน่น และผลการประมูลเฉลี่ยที่ออกมาต่ำกว่า Yield วันก่อนหน้า ทำให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีกครั้ง วันพุธ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้น หลังจากมีข่าวว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเริ่มปรับลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ช่วงอายุ 10-25 ปีลง ทำให้นักลงทุนเกิดการตื่นตระหนก และคาดการณ์ว่า BOJ อาจจะปรับลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงในอนาคต วันพฤหัสบดี ข่าวเรื่องที่ว่าธนาคารกลางจีน (PBOC) จะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯลง และหันไปถือครองสินทรัพย์ประเภทอื่นแทน ทำให้อัตราผลตอบแทน US Treasuries ปรับตัวขึ้นทุกช่วงอายุ อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง ทาง PBOC ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ทำให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนในตราสารหนี้อีกครั้ง รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วย
	US Treasury 10Y (12/01/18 @ 2.55%)	+0.07% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.15% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ข้อสงวนสิทธิ์

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้ขังอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตขั้นเนลล์ สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตขั้นเนลล์ ดีเวลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตขั้นเนลล์ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตขั้นเนลล์ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตขั้นเนลล์ เรียดเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน